

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 05/2020

Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 05/2020 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2020; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu; các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Cục quản lý thị trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh, các Hội đoàn thể cấp tỉnh; tại đầu cầu các huyện, thành phố: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Phòng, ban thuộc huyện, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình thống nhất kết luận và chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung: Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2020; giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo theo quy định.

Tình hình kinh tế- xã hội trong tháng 05 và 5 tháng đầu năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động, ảnh hưởng "kép" của dịch Covid-19 và hạn hán gay gắt trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo điều hành tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm, tích cực của các Sở, ban, ngành, các địa phương, người dân và doanh nghiệp nên kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác chống dịch Covid-19, chống hạn bước đầu đạt kết quả cơ bản; sản xuất lúa vụ Đông xuân, khai thác hải sản đạt hiệu quả; chỉ số công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời; đã đưa các hoạt động kinh tế-xã hội

trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công vụ nhà nước tăng cường sử dụng, hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, theo dự báo tình hình hạn hán tiếp tục diễn ra gay gắt, lượng nước các hồ chứa thủy lợi của tỉnh và hồ Đơn Dương ở mức rất thấp so với nhiều năm qua; lưu lượng nước về hồ Đơn Dương thấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống dân sinh kinh tế khác. Một số ngành nghề sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt là du lịch, lượng khách và doanh thu đạt rất thấp; sản xuất bia lon tiếp tục gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ; thu ngân sách nhà nước đạt thấp (32% Kế hoạch). Một số công trình, dự án trọng điểm tiến độ triển khai chậm; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công rất chậm (chưa đạt 10%); công tác giải phóng mặt bằng một số dự án công trình trọng điểm, cấp bách vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư vào tỉnh; tình hình tai nạn giao thông gia tăng; công tác thông tin, truyền thông về tình hình hạn hán cần phải đảm bảo vừa đủ liều lượng, không thông tin quá mức về tình hình hạn hán của tỉnh có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020: Để khắc phục các khó khăn do tác động của hạn hán, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách để đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, trở lại bình thường, tiếp tục duy trì ổn định kinh tế- xã hội; yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 quay trở lại; trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

1. Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân; tăng cường công tác phối hợp, đồng viên, chia sẻ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện rà soát các nội dung công việc, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, giải pháp của ngành, lĩnh vực, địa phương năm 2020 để bổ sung các giải pháp nhằm hoàn thành đạt mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

2. Về công tác chống hạn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống hạn theo đúng Kế hoạch; thực hiện điều tiết sử dụng nước đảm bảo chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng cho sản xuất trồng trọt, sinh hoạt và chăn nuôi; hạn chế thiệt hại cho sản xuất và chăn nuôi do hạn hán gây ra. Tăng cường chỉ đạo, khuyến cáo sản xuất tuân thủ theo đúng lịch thời vụ; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với liên kết, liên doanh để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu ra cho nông sản.

Phối hợp ngành Y tế đảm bảo vệ sinh nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn, không để xảy ra dịch bệnh trên người do thiếu nước uống, nước sinh hoạt; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng gắn với công tác bảo vệ rừng, chống khai thác lâm sản trái phép.

- Giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra chất lượng, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt; khuyến cáo, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh để ngăn ngừa phát sinh dịch bệnh do sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh trong điều kiện hạn hán và thiếu nước.

- Về công tác thông tin, truyền thông về tình hình hạn hán cần phải đảm bảo vừa đủ liều lượng, không thông tin quá mức về tình hình hạn hán của tỉnh có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

3. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục thực hiện giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp không được chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; trong các cơ sở giáo dục và an toàn trong giao tiếp xã hội nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch hiệu quả và chung sống an toàn với dịch; phải bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để dịch bệnh Covid-19 quay trở lại địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Ghi nhận, đánh giá cao ngành Y tế, UBND huyện Ninh Hải và các đơn vị liên quan đã có các biện pháp phù hợp trong xử lý tình huống cấp cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển đảm bảo được công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh; duy trì việc tổ chức định kỳ họp giao ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của tỉnh 02 tuần/lần.

- Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh Covid-19 vào địa bàn để có biện pháp giám sát, kiểm soát và theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách; đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư các thành phần kinh tế. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chậm nhất trước ngày 15/6/2020; đồng thời chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và địa phương liên quan rà soát tổng hợp báo cáo đánh giá toàn diện ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hạn

hán đến kinh tế-xã hội của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/6/2020; xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc giải quyết vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của đơn vị.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công thương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án LNG, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020.

- Giao Sở Công thương khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục nguồn và các công trình hạ tầng lưới điện truyền tải, đề xuất bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 15/6/2020; tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn thực hiện các công trình điện áp mái theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trình UBND tỉnh trong tháng 6/2020.

5. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá đất, các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính-ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo chặt chẽ; không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài kế hoạch, chưa thực sự cần thiết; tập trung kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên và các nội dung thật sự cần thiết, cấp bách phát sinh; phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc xây dựng xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 theo đúng thời gian quy định để báo cáo Bộ Tài chính.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành chức năng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục rà soát kỹ danh sách 4 nhóm đối tượng đã chi hỗ trợ để điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời đảm bảo đúng đối tượng, không trùng, không bỏ sót đối tượng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích cho người dân hiểu quy định về chính sách hỗ trợ để hiểu rõ, đồng thuận, tránh việc khiếu nại, khiếu kiện.

7. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở ngành, Hiệp hội du lịch tỉnh triển khai các biện pháp, giải pháp để kích cầu du lịch đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; trong đó lưu ý phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải làm tốt, hiệu quả công

tác bảo vệ môi trường tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ để tạo môi trường sạch, đẹp thu hút du khách đến Ninh Thuận; tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm.

8. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo điều kiện theo quy định để thực hiện Chương trình đổi mới sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trong năm học 2020-2021 đảm bảo thông suốt, hiệu quả; đồng thời căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, an toàn, tuân thủ đúng quy định, đạt kết quả; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chậm nhất trong tháng 6/2020.

9. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản trái phép theo quy định; nơi nào buông lỏng quản lý, để xảy ra các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, khoáng sản thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định.

- Năm 2020 là năm cuối của kỳ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng đất tại địa phương mình; tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030 (hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện lập quy hoạch); khẩn trương rà soát công trình, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020; tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2020;

- Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí cho UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình kê khai đăng ký sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thời gian trong tháng 6/2020.

10. Giao Sở Nội vụ chuẩn bị điều kiện tổ chức Tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, chỉ số SIPAS năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020; thời gian thực hiện trong tháng 6/2020.

11. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung báo cáo, xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ giữa năm 2020, khẩn trương hoàn thiện đầy đủ nội dung, đảm bảo thủ tục theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

12. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, các cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đạt hiệu quả; đồng thời rà soát toàn diện các nội dung, nhiệm vụ, các

vụ việc tồn đọng kéo dài, khẩn trương tập trung xử lý dứt điểm.

13. Về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính: Yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố vắng hợp hoặc cử đại diện đi họp thay mà chưa được phép, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không để xảy ra tương tự trong thời gian đến.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để biết);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, chuyên viên khối NCTH;
- Lưu Văn thư, Hào.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Tiên Dũng